

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. <u>แนะนำข้าราชการฝ่ายการเมืองของกระทรวงมหาดไทย</u></p>	<p>๑) พลเอกวัฒนา สรรพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) พลตำรวจโทฉลอง สนใจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓) นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๔) นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕) นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ โฆษกกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. <u>การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย</u></p>	<p>๑) นายประชา เตรีตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี</p> <p>๓) นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๔) นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๕) นายสุรชัย ชันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๖)นางวรรณิตา บุญประคอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ</p>	
<p>๓. ภารกิจของ กระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ ศปภ.</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานร่วมกับ ศปภ. โดยมีคำสั่งแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้อำนวยการ ศปภ. และกระทรวงได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยบางส่วนไปปฏิบัติราชการที่ ศปภ. ขณะนี้ได้ปรากฏข่าวการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อถุงยังชีพของ ศปภ. จึงขอชี้แจงในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ว่าในการดำเนินการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ ศปภ. มีข้าราชการระดับสูงหลายฝ่ายรับผิดชอบและมีขั้นตอนการดำเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งการจัดซื้อ การตรวจรับ การแจกจ่าย สำหรับการชี้แจงในวันนี้ได้เป็นการแสดงความไม่รับผิดชอบ แต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะรับผิดชอบในส่วน of ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มีปัญหาการทุจริต โดยได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการแล้ว สำหรับการตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการยื่นญัตติอภิปรายถอดถอนไม่ไว้วางใจผู้อำนวยการ ศปภ. แล้ว แต่ไม่ได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด</p> <p>นอกจากนี้ตามที่ปรากฏข่าวสารเรื่องบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเรื่องนี้ได้มีโอกาสเดินทางติดตามนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเป็นประจำเกือบทุกวัน ซึ่งถือเป็นงานของกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าจะรักษา ศักดิ์ศรีและภาพพจน์ของกระทรวงมหาดไทยอย่างดีที่สุด และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ ให้ทุกท่าน</p>	
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรี</u> <u>ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายฐานิสร์ เทียนทอง)</u></p> <p>ขอบคุณข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบอุทกภัย</p>	<p>- ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงาน ทุกจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยความเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วและมีการ ร้องเรียนเรื่องประสิทธิภาพและความไม่โปร่งใสในการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่อง ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการแล้ว</p> <p>ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานต่อไปด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีสถานการณ์ภัยหนาวที่กำลัง จะมาถึงในเร็วนี้ ขอให้ช่วยกันบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>● <u>ข้อราชการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> <u>(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)</u></p> <p>๑. <u>ภารกิจสำคัญ</u> <u>ของกระทรวงมหาดไทย</u> <u>ตามนโยบายรัฐบาล</u></p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ได้มอบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติราชการ ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยให้ยึดถือแผนบริหาร ราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล เป็นภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปแนวทางในการปฏิบัติราชการ ดังกล่าว จำนวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในระดับพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและ เร่งดำเนินการ</p> <p>๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด โดยพลังแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ สำนักนโยบายและแผน สป. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ในระดับนโยบายและกรมการปกครองรับผิดชอบ ระดับปฏิบัติ เพื่อบูรณาการให้เกิดความชัดเจนทั้งในด้าน การประสานงานและการปฏิบัติ</p> <p>๓) การบูรณาการแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ชาติ และการเร่งรัดช่วยเหลือ พื้นฟูผู้ประสบภัย นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกลไก การปฏิบัติงานฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ ในส่วน ของกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดทำ แผนฟื้นฟู เยียวยาฯ กำหนดแล้วเสร็จในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยจะเสนอแผนดังกล่าว ให้คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน (กคฐ.) , ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความ เป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) , ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) พิจารณา เพื่อเสนอ กพย. นำเรียนคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป</p> <p>สำหรับการจัดทำแผนฟื้นฟู เยียวยาฯ มีจำนวน ๔ จังหวัด ที่ไม่ได้เสนอแผนฯ ให้กระทรวงทราบ ได้แก่ จังหวัดตรัง สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี เนื่องจากจังหวัดได้ดำเนินการฟื้นฟู เยียวยา ในพื้นที่ ไปแล้ว โดยไม่มีการของบประมาณเพิ่มเติม</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ที่ประสบอุทกภัย สำหรับจังหวัดและหน่วยงานใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขอให้ประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป</p> <p>๔) สนับสนุนการนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กระทรวงมหาดไทยจะใช้ระบบบริหารงานบุคคลทำการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแม้ว่าขณะนี้ ศอ.บต. จะบริหารงานโดยข้าราชการระดับสูงที่รัฐบาลแต่งตั้ง แต่กระทรวงมหาดไทยจะประสานการดำเนินงานกับผู้บริหารระดับสูงของ ศอ.บต. อย่างใกล้ชิดและจะส่งบุคลากรที่ดีที่สุดและพร้อมจะปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบสันติกับประชาชนตลอดไป</p> <p>๕) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบขั้นบันไดนั้น แต่เนื่องจากรายรับของท้องถิ่นบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีปัญหา จึงมีการร้องเรียนว่าได้รับเงินล่าช้าในหลายพื้นที่ ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้ว จึงขอให้ทุกจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งรัดการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุโดยเร็วด้วย</p> <p>๖) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการรัฐบาลมุ่งใช้จ่ายเงิน</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ให้เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด ต้องทำการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน</p> <p>๗) ยกกระต๊อบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบ</p> <p>๘) เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ภายใน และการอำนวยความสะดวกเป็นธรรมในสังคม</p> <p>๙) เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ และสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ กรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบ</p> <p>๑๐) เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนำบริการที่ดีสู่ประชาชน ด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชน ให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๑๑) สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวง ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญ</p> <p>๑๒) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ</p> <p>ขอให้ผู้บริหารระดับกรมผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านไปศึกษาทำความเข้าใจนโยบายและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากหน่วยงานใดดำเนินการแล้วมีผลตอบรับที่ดีจะได้เสนอให้หน่วยงานอื่นๆ ศึกษาเป็นแบบอย่างด้วย</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การเตรียมการชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	<p>- ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ผ่านการพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกแล้ว ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ศึกษารายละเอียด ตามแผนงาน/โครงการ สำหรับการชี้แจงต่อคณะกรรมการ งบประมาณไว้ให้พร้อม ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณา ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ โดยขอให้เตรียมความพร้อม ดังนี้</p> <p>๑) กรมและรัฐวิสาหกิจ ขอให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ติดตามความคืบหน้าในการพิจารณา งบประมาณของคณะกรรมการฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ทันตามวันเวลาที่ กำหนด และในวันประชุมพิจารณางบประมาณในภาพรวมของ กระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้บริหารทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา ไปเข้าร่วมชี้แจง ในวันดังกล่าวด้วย</p> <p>๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอให้จังหวัดและ กลุ่มจังหวัดติดตามความคืบหน้าในการพิจารณา งบประมาณของคณะกรรมการฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ ชี้แจงได้ทันตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการฯ กำหนด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๓. โครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕</p>	<p>- ขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ในฐานะ ประธานกำกับดูแลการทำงานของคณะอนุกรรมการ ติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด ช่วยดูแล อย่าให้มีการทุจริตในทุกกระบวนการของการรับจำนำข้าว โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามกำกับดูแล การรับจำนำข้าวระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คอยแนะนำ ช่วยเหลือการทำงานของจังหวัด และรวมถึงร่วมแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๒) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ขอให้จังหวัดได้เตรียมการเพื่อรองรับปัญหาปริมาณข้าวที่เกษตรกรจะนำมาจำหน่ายหากมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ แจ้งให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำหน่ายข้าวพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่นำข้าวมาจำหน่ายได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การรับจำหน่ายให้ถูกต้องตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ณ จุดรับจำหน่ายกับเกษตรกรด้วย</p>	
<p>๔. การแก้ไขและป้องกัน ปัญหายาเสพติด</p>	<p>- รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในนโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติด โดยจัดเป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) ดูแลรับผิดชอบ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง รวมทั้งศึกษาทำความเข้าใจเรื่องแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เน้นหนักการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีวิทยากรซึ่งนายอำเภอดูแลรับผิดชอบ เน้นในเรื่องการทำประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ค้าผู้เสพ และผู้ผลิตในพื้นที่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม</p> <p>ในส่วนของกรมการปกครองได้จัดระดับความรุนแรงของยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ เป็นหมู่บ้านสีแดงคือมียาเสพติดรุนแรง สีเหลืองคือรุนแรงปานกลาง และสีขาวคือปลอดยาเสพติด จึงขอให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากพบว่ามีข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในเรื่องการบำบัดรักษานอกจากการบังคับบำบัดขอให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอให้ความสำคัญเรื่องของการสมัครใจบำบัดและการติดตามผลภายหลังการบำบัดว่าผู้รับการบำบัดกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดิมอีกหรือไม่ โดยขอให้ประสานการดำเนินงานกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาอาชีพให้หลังจากได้รับการบำบัดแล้ว สำหรับกลุ่มเสี่ยงให้ประสานการดำเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการและผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนที่อยู่ในและนอกสถานศึกษาด้วย</p> <p>นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๕ เป็นโอกาสครบรอบปีที่ ๑๐ ของโครงการ To be number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการมีพระดำริว่าขอให้ทุกจังหวัดใช้กระบวนการ To be number One ในเรื่องใครติดยาเสพติดและเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย จึงขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญด้วย</p>	
<p>๕. จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>	<p>- รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยให้ส่วนราชการและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) ส่วนกลาง</p> <p>(๑) พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธรมณฑ์ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกอบพิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม</p> <p>(๒) พิธีเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ขบวนอิสริยยศอัญเชิญพระเต้าปทุมนิมิตทอง นาค เงิน บรรจุน้ำพระพุทธรมณฑ์ทูลเกล้าถวายในพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ มุขเด็จพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p align="center">(๓) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและงานสมโภช</p> <p>(๓.๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๑๙ น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศ</p> <p>(๓.๒) รัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณท้องสนามหลวง</p> <p align="center">๒) ส่วนภูมิภาค</p> <p>(๑) พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธรณ์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จังหวัดจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธรณ์และนำโถน้ำพระพุทธรณ์ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔</p> <p>(๒) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและงานสมโภชการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้</p> <p>(๒.๑) พิธีทำบุญตักบาตร หรือพิธีทำบุญทางศาสนาอื่นๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละศาสนา ช่วงเช้า</p> <p>(๒.๒) พิธีถวายพระพรชัยมงคล ได้แก่การลงนามถวายพระพร การบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>(๒.๓) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ สำหรับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและอยู่ในช่วงฟื้นฟู ขอให้จัดกิจกรรมในลักษณะสร้างความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันฟื้นฟูท้องถิ่น ชุมชนและสาธารณประโยชน์สำคัญในจังหวัด</p> <p>(๒.๔) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี ขอให้เชิญชวน</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทุกภาคส่วนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในเวลา ๑๙.๑๙ น. พร้อมกับส่วนกลาง ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีฯ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>๓) การเร่งรัดการระดับตรงตราสัญลักษณ์</p> <p>คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย “จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และตราสัญลักษณ์” ในจังหวัดต่างๆ</p> <p>สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)</p> <p>(๑) การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในจังหวัดต่างๆ จังหวัดได้รายงานแล้ว ๗๕ จังหวัด สรุปว่ามีการดำเนินการจัดสร้างแล้ว จำนวน ๖๙๐ ซุ้ม ในจำนวนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕๙ ซุ้ม และอยู่ระหว่างการจัดสร้าง จำนวน ๓๓๑ ซุ้ม</p> <p>(๒) การประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และตราสัญลักษณ์ ในจังหวัดต่างๆ จังหวัดได้รายงานการประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และตราสัญลักษณ์ จำนวน ๗๕ จังหวัด สรุปได้ว่าการประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ และตราสัญลักษณ์ ตามสถานที่ราชการ ถนน สะพานทั่วประเทศแล้ว จำนวน ๖๒๓ จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๔๘๔ จุด รวมทั้งสิ้น ๒,๑๐๗ จุด</p> <p>ขณะนี้ใกล้จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทุกจังหวัดได้ตรวจสอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดสร้างเสร็จแล้วให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทั้งนี้ให้มีการประดับตกแต่งธงทิว โคมไฟ รวมทั้ง</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ตราสัญลักษณ์ บริเวณสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะของจังหวัดด้วย	
๖. กรอบภารกิจงานสำคัญ ของกระทรวงมหาดไทย ในระยะเวลา ๙๐ วัน	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ ๕๗๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กำหนดกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่จะเร่งรัดดำเนินการในห้วงระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมการป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ</p> <p>๒) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด</p> <p>๓) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทยจะดูแลในเรื่องขวัญกำลังใจของฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามระเบียบราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างดี</p> <p>๔) การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เน้นดำเนินการในเรื่องการปฏิบัติบูชา โดยเฉพาะการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะโครงการแหล่งน้ำที่กรมชลประทานสร้างเสร็จแล้วไม่มีขยายผลโครงการ ขอให้ทุกจังหวัดเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดงบประมาณเพื่อขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดด้วย</p> <p>นอกจากนี้ขอเน้นย้ำบุคลากรระดับนายอำเภอว่าจะต้องมีจิตอาสา มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ ปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงจะใช้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเกณฑ์ด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๕) การบริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม</p> <p>ขอเน้นย้ำผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ให้บริหารงานด้วยระบบคุณธรรม เมตตาธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ขอให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงดูแลข้าราชการประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความเป็นธรรมในพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดของท่านด้วย ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเหนือการกำกับดูแลโดยตรง เป็นอำนาจของผู้นำที่มาจาก การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างจากข้าราชการต้องอยู่ในระบบเช่นเดียวกัน</p> <p>ในช่วงเวลานี้อาจจะมีข่าวสารการร้องเรียนเรื่องการรับเงินหรือการจ่ายเงินที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขอเรียนว่าปัจจุบันมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมากมาย เช่น ปปช. สำนักข่าวกรอง ฯลฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการประสานการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิด</p> <p>สำหรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ขอให้ท่านเป็นตัวแทนของรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในวันนี้เหตุการณ์ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างจริงใจทุ่มเทเพียงใด แม้แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดในบางจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดก็รักษาราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมือนหนึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จึงขอเอาใจช่วยและขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าเรายึดในระบบคุณธรรมใช้หลักการที่ถูกต้องเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการต่อไปได้ด้วยกัน</p>	

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔